

HUYỆN LỆ THỦY NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH, CÁCH LÀM HAY TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

CÁT TƯỜNG

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các địa phương trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động và nhân rộng các cách làm hay nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH), nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có nhiều mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn huyện Lệ Thủy như: Phong trào “Xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Bên cạnh đó, người dân ở các địa phương đã đóng góp đất đai, tiền của với trị giá hàng chục tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu có các xã Xuân Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy...

Những năm qua, việc thực hiện phong trào “Học

tập, lao động sáng tạo”, xây dựng doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa và nhiều phong trào khác trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được đi vào chiều sâu. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ cho lao động, sản xuất, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, trường học quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu vào sản xuất được chú trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển như sản xuất chổi dót Lệ Bình, nón lá Quy Hậu, rượu Tuy Lộc... Đặc biệt có nhiều cơ sở sản xuất được phát triển như cơ sở sản xuất tinh dầu sả ở xã Dương Thủy, tinh bột nghệ ở xã Văn Thủy, tinh dầu trầm ở xã Thái Thủy, tinh khoai deo ở Tân Thủy, gạo

P6 ở An Thủy... đã góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Trong 20 năm qua, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức 04 lần đại hội thi đua yêu nước, tặng thưởng cho hơn 200 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và biểu dương hàng ngàn gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến. Qua đó, đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương “xóa đói giảm nghèo” trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Những năm qua, huyện Lệ Thủy đã chú trọng phát triển đời sống kinh tế cho người dân. Với nhiều hình thức, cách làm hay, hiệu quả như: Hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, mỗi địa phương đã thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... đã có nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy không

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

còn hộ đói, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2010, tổng số hộ nghèo toàn huyện chiếm 13,39%, đến cuối năm 2020 số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,49%.

Những giá trị di sản văn hóa dân tộc đã được giữ gìn và phát huy, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển, các thủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám hỏi, ma chay... dần dần được xóa bỏ. Bộ mặt thôn, bản, tổ dân phố (TDP) thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, các tuyến đường nông thôn, kênh mương nội đồng cũng được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và sự hỗ trợ của nhà nước. Cùng với đó, nhiều thiết chế và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao cũng được địa phương quan tâm đầu tư. Đến cuối năm 2020, toàn huyện Lệ

Thủy có 185/187 thôn, bản, TDP có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Có 20/26 nhà văn hóa xã đạt tiêu chí nông thôn mới; đã đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 85 nhà văn hóa thôn, bản, TDP với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; 01 Trung tâm Văn hóa thể thao của huyện; 01 Thư viện và nhà truyền thống huyện, có 13 sân bóng đá mini, 46 sân vận động không có khán đài... Huyện Lệ Thủy có 377 câu lạc bộ các loại hình, trong đó 61 CLB văn hóa nghệ thuật, 225 CLB gia đình, 69 CLB thể thao và 22 CLB các loại hình khác. Từ năm 2000, huyện Lệ Thủy có 09/190 thôn, bản, TDP được công nhận danh hiệu văn hóa đạt tỷ lệ 4,1%. Đến năm 2020, toàn huyện có 91% thôn, bản, TDP được công nhận danh hiệu văn hóa đạt và có 86,3% gia đình văn hóa.

Để phong trào TĐĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, theo ông Dương Văn Bình, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lệ Thủy thì thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp, lồng ghép thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH với các phong trào khác. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, coi đó là nguồn lực quan trọng để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhằm nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH để phong trào ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Có thể khẳng định rằng, phong trào TĐĐKXDĐSVH đã mang đến rất nhiều lợi ích cho người dân. Vì vậy, huyện Lệ Thủy tiếp tục chú trọng phát triển phong trào để đến năm 2030 có 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 93% thôn, bản, TDP đạt danh hiệu thôn, bản, TDP văn hóa; 90% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% số người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao... ■

C.T



Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy được quan tâm đầu tư xây dựng

Ảnh: C.T